

Giải pháp đột phá để phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực

Đó là chủ đề phiên họp chuyên đề lần thứ hai của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức chiều ngày 30/8 do đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thái Bình có đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Kinh tế số là một trong ba trụ cột của chuyển đổi số, là công cụ giúp bình ổn, tăng trưởng nhanh và bền vững, nâng cao năng suất, chất

lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Để đạt mục tiêu kinh tế số chiếm tối thiểu 20% GDP vào năm 2025 như Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để ra, ước tính kinh tế số phải tăng trưởng gấp 3 - 4 lần tăng trưởng GDP, tức là khoảng 20 - 25%/năm. Đây là nhiệm vụ khó khăn cần có giải pháp đột phá mới có thể đạt được.

Tại phiên họp, đại biểu các điểm cầu đã nghe báo cáo về thực trạng tình hình phát triển kinh tế số và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; công bố tỷ trọng kinh tế

số trong GRDP của 63 tỉnh, thành phố; giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh tại các địa phương để thúc đẩy kinh tế số. Đại diện các điểm cầu đã trao đổi, thảo luận về các giải pháp phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực như: triển khai giải pháp chiếu sáng thông minh vào chuyển đổi số nông nghiệp; giải pháp chuyển đổi số ngành dệt may đóng góp cho kinh tế số; cầu chuyển chuyển đổi số du lịch thành công ở Côn Đảo; mạng lưới các hồ dữ liệu số vận hành bởi trí tuệ nhân tạo làm động lực thúc đẩy kinh tế số ngành, lĩnh vực ở các địa phương...

Các giải pháp đã được chỉ ra và thảo luận tại phiên họp

gồm: cần tìm ra các không gian phát triển mới trong từng ngành, lĩnh vực, dựa dữ liệu và công nghệ số mặc định vào từng hoạt động của nền kinh tế; cần có cách tiếp cận mới để quản lý, thúc đẩy kinh tế số... Về thể chế, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý, phối hợp với các bộ, ngành xác định vai trò, vị trí pháp lý của các nền tảng số.

Tại phiên họp đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và thúc đẩy phát triển kinh tế số.

TỬ ANH

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH Ngăn chặn các hành vi Khai thác hải sản trái phép



Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra nguồn thủy sản ngư dân khai thác.

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động các chủ tàu thuyền cùng ngư dân các xã, thị trấn khu vực biên giới biển tham gia ngăn chặn các hành vi khai thác hải sản trái phép, bảo vệ nguồn lợi hải sản, góp phần từng bước gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo đối với thủy sản Việt Nam.

Đại tá Tổng Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Việc đánh bắt hải sản theo hình thức tận diệt như sử dụng kích điện, lưới kích thước nhỏ, đánh bắt không đúng ngư trường, các phương tiện bất định vị... là hành vi bị nghiêm cấm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng và làm cạn kiệt nguồn lợi hải sản. Vì vậy, BĐBP tỉnh đã chủ động phối hợp với các lực lượng kiểm ngư, thanh tra chuyên ngành tổ chức các đợt ra khơi kiểm tra, kiểm soát tại vùng biển và vùng ven bờ để ngăn chặn tình trạng khai thác hải sản trái phép. Qua kiểm tra, liên ngành đã phát hiện

những trường hợp ngư dân vì lợi ích trước mắt vẫn sử dụng các phương pháp khai thác có tính chất tận diệt, vi phạm những lõi cơ bản như: không ghi chép nhật trình khai thác, nhiều phương tiện mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên 10 ngày.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các hành vi vi phạm trên: một bộ phận chủ tàu cá không chấp hành nghiêm quy định khi khai thác hải sản trên biển; phương tiện đánh bắt không hiệu quả nên chủ phương tiện bất định vị nhưng không thông báo đến cơ quan chức năng; thiết bị giám sát hành trình VMS có lúc còn bị lỗi thiết bị; công tác phối hợp giữa cơ quan, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương trong xử lý các trường hợp mất kết nối thiết bị giám sát hành trình hiệu quả chưa cao, chưa đủ sức răn đe đối với các chủ tàu thuyền vi phạm. Chính vì thế, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động ngư dân không khai thác hải sản trái phép; đẩy mạnh phối hợp tuần tra,

kiểm soát, cứu hộ, cứu nạn, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với những địa phương ven biển, từ đó nắm bắt thông tin từ người dân, kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm.

Được tham gia một buổi tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) do Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền tổ chức, anh Nguyễn Văn Nang, tổ trưởng tổ tàu thuyền tự quản xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy chia sẻ: Với 70 phương tiện cùng hàng trăm thuyền viên hàng ngày vẫn vươn khơi bám biển, các thành viên trong tổ tàu thuyền tự quản luôn chia sẻ với nhau về thông tin luồng cá, giúp đỡ nhau khi gặp sự cố. Từ khi được BĐBP tỉnh tuyên truyền về các hành vi khai thác bị nghiêm cấm trên biển, các thành viên trong tổ luôn nhắc nhở lẫn nhau không vi phạm, thường xuyên bắt định vị, ghi chép đầy đủ nhật trình đi biển, tuyên truyền cho các tàu cá ở địa phương khác đến khai thác không vi phạm các quy

TIỀN HẢI Gần 1.000 đại biểu được tập huấn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo

Sáng ngày 30/8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với huyện Tiên Hải tổ chức hội nghị tập huấn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ có mức sống trung bình định kỳ năm 2023.

Trong 1 ngày, gần 1.000 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo của

huyện; lãnh đạo xã, công chức phụ trách công tác lao động - thương binh và xã hội, bí thư, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội truyền đạt các nội dung về thực hiện Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, ngày 27/1/2021 của Chính phủ quy định chuẩn

nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; Hướng dẫn số 05/HD-SLĐTBXH, ngày 6/8/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023...

MẠNH THẮNG

VŨ THƯ Rà soát, đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao ở các xã

Chiều ngày 30/8, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Vũ Thư tổ chức họp, đánh giá kết quả, tiến độ xây dựng NTM nâng cao 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2023.

Qua rà soát, trong 19 tiêu chí NTM nâng cao, đến nay huyện Vũ Thư có 1 xã đạt 17 tiêu chí (Nguyễn Xá), 3 xã đạt 15 tiêu chí (Minh Lăng, Bách Thuận, Dũng Nghĩa), 1 xã đạt 12 tiêu chí (Vũ Hội), 2 xã đạt 11 tiêu chí (Song An, Hồng Phong), 3 xã đạt 10 tiêu chí (Tự Tân,

Tân Phong, Vũ Đòai), 13 xã đạt từ 7 - 9 tiêu chí, 6 xã đạt từ 3 - 6 tiêu chí. Trong 4 xã đăng ký về đích NTM nâng cao năm 2023, qua thực tế triển khai cho thấy, đến nay xã Minh Lăng, Dũng Nghĩa có khả năng về đích đúng tiến độ, 2 xã còn lại là Tự Tân, Bách Thuận dự kiến khó đạt mục tiêu.

Tại cuộc họp, các đại biểu phân tích thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong triển khai xây dựng NTM nâng cao tại mỗi địa phương. Huyện chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương xác định rõ nhiệm

vụ xây dựng NTM nâng cao là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của địa phương. Các xã tranh thủ lồng ghép với các nguồn vốn được hỗ trợ và tạo nguồn thu ngân sách để đầu tư xây dựng các công trình NTM nâng cao. Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện thường xuyên về cơ sở nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện của từng tiêu chí, tiểu mục, kịp thời hỗ trợ các xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Các xã đăng ký về đích NTM nâng cao năm 2023 phối hợp với

các đơn vị chuyên môn của tỉnh, huyện khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí đã đạt; xây dựng lộ trình chi tiết, dồn lực để hoàn thiện các tiêu chí, tiểu mục chưa đạt để về đích NTM nâng cao năm 2023 đúng kế hoạch. Huyện biểu dương, khuyến khích và sẽ đồng hành, hỗ trợ tối đa các xã có tinh thần xung kích, quyết tâm vượt khó xây dựng NTM nâng cao, góp phần tạo không khí thi đua xây dựng NTM nâng cao sôi nổi trong toàn huyện.

QUYNH LIU

Tiếp tục xác lập trên thực địa diện tích rừng ngập mặn kết hợp phát triển không gian kinh tế biển

Với trên 52km bờ biển, Thái Bình chịu tác động trực tiếp của thiên tai, biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, đây cũng là lợi thế trong phát triển công nghiệp. Đặc biệt, phát triển kinh tế hướng biển là một trong năm trọng tâm Thái Bình đang tập trung thực hiện, tạo bước đột phá tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Chủ trương nhất quán, xuyên suốt là Thái Bình thực hiện là phát triển kinh tế - xã hội bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái.



Từ năm 2019 đến năm 2022, diện tích rừng ngập mặn của Thái Bình tăng 539ha.

Những năm qua, Thái Bình luôn kiên trì mục tiêu thu hút đầu tư có chọn lọc, sẵn sàng từ chối các dự án lớn nếu không bảo đảm yếu tố bền vững, xam hại môi trường. Tỉnh luôn xác định phát triển kinh tế biển phải trên cơ sở tài nguyên biển được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, bền vững theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy giá trị của hệ sinh thái biển.

Là vùng đất ven biển, được hình thành bởi bãi bồi của sông Hồng, sông Thái Bình với truyền thống quai đê lấn biển, mỗi tác động ven biển Thái Thụy, Tiền Hải đều là mồ hôi, công sức của bao thế hệ

quai đê, lấn biển mà có. Do đó, công tác trồng, bảo vệ, phát triển rừng luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đặc biệt coi trọng. Để phát triển rừng, những năm qua tỉnh đã có chủ trương và nhiều cơ chế, chính sách phát triển rừng, trong đó huy động mọi nguồn lực từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn của các tổ chức nước ngoài, các nguồn vốn

khác và huy động sự vào cuộc của người dân. Đến nay, tỉnh Thái Bình có gần 4.248ha rừng ở ven biển, tăng trên 539ha so với năm 2015. Tính riêng đầu đến năm 2030 trồng mới thêm 1.000ha và trồng bổ sung thêm 500ha. Bên cạnh đó, diện tích rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp khi chuyển mục đích sử dụng đều phải trồng rừng thay thế. Vậy nên, diện tích và chất lượng rừng ven biển của tỉnh Thái Bình không ngừng được mở rộng và nâng cao, từ đó phát huy hiệu quả phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ sản xuất, đời sống nhân dân, tạo môi trường sinh thái, môi trường sống cho các loài động vật, thực vật.

Thực hiện Quyết định số 1486/QĐ-TTg, ngày 28/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, đến năm 2030, Thái Bình trồng mới 1.000ha, trồng bổ sung 500ha rừng ven biển. Đối với diện tích rừng vẫn được tiếp tục quản lý, bảo vệ để phát

huy vai trò phòng hộ ven biển. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng rừng phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Lâm nghiệp và các quy định của pháp luật liên quan, đồng thời tiến hành trồng rừng thay thế. Kết quả của các công việc trên mới chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện các quy hoạch, hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp vẫn không có gì thay đổi. Tỉnh chưa phê duyệt chủ trương đầu tư cho một dự án nào.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sau khi rà soát các số liệu về rừng ngập mặn, về khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước huyện Tiên Hải cũng như số liệu liên quan tại Quyết định số 2159 của UBND tỉnh, chúng tôi xác định số liệu 12.500ha diện tích khu bảo tồn chỉ là con số giả định ban đầu bởi diện tích rừng thực tế khoảng 4.300ha bao gồm 1.816ha nằm ngoài đê biển, 2.543ha nằm trong đê biển. Trên cơ sở số liệu này, chúng tôi tham mưu UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ Thái Bình xác định rõ quy mô, ranh giới, diện tích khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiên Hải.

Ông Hoàng Văn Ngoạn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Sau khi có những thông tin trái chiều liên quan đến việc thực hiện Quyết định số 1486 của tỉnh, chúng tôi đã tiến hành rà soát những nội dung liên quan đến đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản. Trong quá trình tham mưu cho tỉnh, chúng tôi đều bám sát chủ trương, định hướng, quy định của Đảng, Nhà nước, không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế đơn thuần. Quá trình triển khai các dự án có thể trên thực địa sẽ phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo đúng quy định của pháp luật và thẩm quyền được giao với quan điểm xuyên suốt là phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, bảo tồn để bảo tồn, phát triển để bảo tồn.

Ông Phạm Ngọc Kế, Chủ tịch UBND huyện Tiên Hải

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1486 là phát triển kinh tế đi đôi với quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, từ năm 2014 đến năm 2022, huyện Tiên Hải trồng mới được khoảng 500ha rừng ngập mặn, riêng tháng 7/2023, huyện trồng được 15.000 cây bản địa trên diện tích 7,5ha. Kế hoạch đến năm 2030, huyện Tiên Hải tiếp tục trồng thêm 450ha rừng, đồng thời trồng hoàn trả khoảng 200ha rừng đối với diện tích chuyển lấn vào Khu kinh tế.

Liên quan đến việc triển khai Quyết định số 1486 gây ra một số dư luận trái chiều, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp, thảo luận các nội dung liên quan; giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, đơn vị có liên quan. Đến nay, một số vấn đề đã được làm rõ. Thời gian tới, tỉnh sẽ chủ động làm việc, đề nghị các bộ, ngành Trung ương giúp Thái Bình làm rõ các số

cứ gấn với thực tiễn tại Thái Bình, đồng thời xác định rõ những vấn đề pháp lý cũng như áp dụng trong điều kiện thực tiễn nhằm bảo đảm các mục tiêu: bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường; thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt thực hiện được Quyết định số 1486 với quan điểm xuyên suốt là phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường.

NGÂN HUYNH